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ที่  พย ๗๓๒๐๑/ ว ๒๑         สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
           ๒๔๕ หมู่ที ่๙ ตำบลศรีถ้อย   
           อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐  

                  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๗ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                      
สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                      

เรียน กำนันตำบลศรีถ้อย, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีถ้อย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗  จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมวิสามัญ 
      สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗        จำนวน  ๒ ชุด 

  เน ื ่องด ้วย สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                                                             
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) และ (ครั ้งที ่ ๒)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                              
วันพฤหัสบด ีที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว 

  ในการนี ้  สภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย จ ึงได้ป ิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                       
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ(ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ   ณ   ส ำน ั ก เทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย  และ เผยแพร ่ ทางเว ็ปไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ ้อย   
www.sritoy.go.th จึงขอความอนุเคราะห์ กำนันตำบลศรีถ้อยและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู ่บ้าน ปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีถ้อย และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านด้วยจัก
ขอบพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์  ต่อไป 

 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                            ( นายสมพงษ์  รัตนประยูร ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 

 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
งานกิจการสภาฯ 
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ต่อ 101  
โทรสาร ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๘๐ 
มือถือ 09 3176 5232 (นายโชคชัยฯ)                                    
www.sritoy.go.th / เทศบาลตำบลศรีถ้อย 
Email sritoy 245 @ 245 
 

“ปชา  สุขํ  มหุตมํ” 

“ความสุขของประชาชนยอ่มเป็นใหญ่” 

http://www.sritoy.go.th/
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ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  

สมัยประชุมวิสามัญ สมยัที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ(ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

……………………………………….  

  เนื ่องด้วย สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                                           

สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ(ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพฤหัสบดี ที่ 

๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันพุธ ที่ ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว 

  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงปิดประกาศ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)และ(ครั้งที่ ๒)  ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที ่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันพุธ ที ่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗                      

โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

www.sritoy.go.th แล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

          

        (นายสมพงษ์  รัตนประยูร) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
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บันทึกรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถอ้ย 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมยัที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันพฤหัสบดทีี่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
............................................. 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๒ นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑  

๓ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๔ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๕ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๖ นายสมนัด  มลูยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๗ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปญัญา ๒ 
๘ นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์ ต๊ะมาธง  
๓ นายสมมิตร  โก๋จะกั๋ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย สมมิตร  โก๋จะกั๋ง  
๔ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๕ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ราตรี  แปงคำเรือง  
๖ นายสุรพล  รักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักษ์พนัธ ์  
๗ นางวารุณี  ภาชนนท ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๘ นายประทีป  ภาชนนท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นายประทีป ภาชนนท ์  
๙ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
๑๐ นางสาวนริสรา กาวิวงศ์ นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นริสรา  กาวิวงศ ์  
๑๑ นายยงยุทธ  ดาวตาก นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ยงยุทธ  ดวงตาก  
๑๒ นางสาวภนิดา ปรีดาสุริยะชัย นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ภนิดา  ปรีดาสุริยะชัย  
๑๓ นายยอดชัย  มะโนใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยอดชัย  มะโนใจ  
๑๔ นายพีรพล  พิมพ์เวิน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พีรพล  พิมพ์เวิน  

 
/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๕ น. 

  เมื ่อถึงเวลานัดประชุม นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                         
ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในห้องประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์
ประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในห้องประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - แจ ้งประกาศอำเภอแม่ใจ เร ื ่อง เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                        
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเช ิญเลขาน ุการสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ได ้อ ่านประกาศอำเภอแม ่ใจ                               
ประธานฯ   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายโชคชัย  อุทธโยธา  ได้อ่านประกาศอำเภอแม่ใจ ต่อที่ประชุม 
นิติกร   ประกาศอำเภอแม่ใจ 
    เร ื ่อง  เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย  สมัยประชุมวิสามัญ                
   สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ด้วยสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีหนังสือขอให้อำเภอเรียกประชุมสภาเทศบาล                 
   ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ –                                      
   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอน ครุภัณฑ์ฯ    
   ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนิน 
   โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย    
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
    นายอำเภอแม่ใจ พ ิจารณาแล้ว เห ็นว ่าสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                     
   มีเหตุผลความจำเป็นที ่จะต้องดำเนินการประชุมสภา อาศัยอำนาจตามความ                
   ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม                                      
   (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั ่งจังหวัดพะเยา ที ่ ๖๗๒๔/๒๕๖๕                
   ลงวันที ่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร ื ่อง การมอบอำนาจปฏิบัต ิราชการแทนใน                       
   เขตพื ้นที ่จ ังหว ัดพะเยา ให้รองผู ้ว ่าราชการจังหวั ดพะเยา และนายอำเภอ                    
   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจ จึงเรียกประชุม   
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
   ตั ้งแต่ว ันที ่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภา                       
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
      นายโชคชัย  ธรรมสอน 
           ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน 
       นายอำเภอแม่ใจ 
     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  

/ระเบียบวาระที่... 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256๗ วันศุกร์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้แจ้งว่า ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ประธานฯ  ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  เมื่อวันศุกร์ที่                                                      
   ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมฯ                   
   ได้ตรวจสอบแล้ว ไปพร้อมหนังสือสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ขอเชิญประชุม  
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
   ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการ
   ประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ   
   ท่านใดเสนอให้ม ีการแก้ไข  และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาล                            
   ตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอมติ                   
   ที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                     
   สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เม ื ่อว ันศ ุกร ์ท ี ่   ๒๓ ก ุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗                           
   หรือไม ่ ด้วยการยกมือ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง                    
   ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25๖๗                                     
   วันศุกร์ที่ ๒๓  กุมภาพันธ ์พ.ศ.256๗ 

มตทิี่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                   
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ 
   พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                                  
ประธานฯ  ได้ช้ีแจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุม ด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับหนังสือของสำนักงาน   
นายกเทศมนตรีฯ  เกษตรอำเภอแม่ใจ เรื ่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุวาระการรับโอนครุภัณฑ์     
   โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาด 
   นำนวตกรรมเสริม เพิ ่มรายได้ จ ังหวัดพะเยา ประเภทครุภัณฑ์เป็นห้องเก็บความเย็น                            
   พร้อมติดตั ้งและชุดโซล่าเซลล์  จ ึ ง เสนอญ ัตต ิต ่อสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                       
   เพื่อพิจารณาเห็นชอบการรับโอน ในรายละเอียดขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   ต่อไป 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้นำเรียนชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม      
ประธานฯ                                         
นางสาวนริสรา  กาวิวงศ์  ชี ้แจงที ่ประชุม ด้วยในพื ้นที ่อำเภอแม่ใจ เป็นพื ้นที ่ที ่มีการปลูกลิ ้นจี่                     
ผู้แทน สนง.เกษตรฯ จำนวนมาก และเป็นแหล่งที ่มีการผลิตลิ ้นจี ่ที ่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย จนเป็น                  
   ที่ยอมรับทั่วไปโดยที่ผ่านมาในปีที่มีลิ้นจี่ออกผลผลิตจำนวนมากเกษตรกร        

/ชาวสวน... 
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   ชาวสวนจะประสบปัญหาลิ ้นจี ่ตกค้างซึ ่งก ็จะเป็นผลลิ ้นจี ่ท ี ่หลุดร่วงจากขั้ว                    
   หรือที่เกษตรกรชาวสวนเรียกว่าขี้ร่วงทั้งๆที่ลิ้นจี่เหล่านี้ไม่ใช่ลิ้นจี่ที่เสีย เมื่อขาย  
   ไม่ได้เกษตรกรชาวสวนก็จะนำลิ้นจี่ประเภทนี้ไปทิ้งโดยสูญเปล่า  ดังนั้น     
   สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ดำเน ินโครงการยกระดับการผลิตส ินค้า                     
   และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตามแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ                      
   จ ังหว ัดพะเยา ป ี  ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ในการขอร ับการสน ับสน ุนงบประมาณในคราว                               
   ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที ่เมื ่อวันที ่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗        
   ณ  หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ      
   ในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัด จำนวน  ๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
   โดยให้จังหวัดขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
   พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามขั ้นตอนของกฎหมาย และระเบียบกฎหมาย                       
   ทั ้งน ี ้จังหว ัดพะเยา จะได้ร ับการจัดสรรงบประมาณหรือได ้ร ับการอุดหนุน                        
   เป็นวงเงิน ๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยกิจกรรมหลักที่ ๑ เป็นการส่งเสริมการผลิต     
   และเพ ิ ่ มพ ู นม ู ลค ่ าล ิ ้ นจ ี ่ ให ้ ได ้ ค ุณภาพ ดำเน ิ นการในพ ื ้ นท ี ่ อำเภอแม ่ ใจ                                            
   งบประมาณ ๒,๙๖๕,๓๓๐ บาท แบ่งเป็นงบลงทุน ค ่าคร ุภ ัณฑ์ ๑,๙๘๕,๒๐๐ บาท                       
   ได ้แก ่ห ้องทำความเย ็นพร ้อมติดต ั ้งจำนวน  ๒  ช ุดๆละ ๔๙๗,๕๐๐ บาท                               
   และชุดโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น ้อยกว่า  ๑๐  กิโลวัตต์ พร้อมติดตั ้งจำนวน  ๒ ชุดๆละ                                
   ๔๙๕,๑๐๐ บาท 

    การดำเน ินการตามโครงการผล ิตส ินค ้าและผล ิตภ ัณฑ ์ม ูลค ่าสู ง                             
   ตามแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ กำหนดระยะเวลา 
   จะต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สำหรับสถานที่ ดำเนินการ                  
   ตั ้งครุภัณฑ์ ได้แก่ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชน                   
   กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที ่ ๖ ตำบลเจริญราษฎร์                                                     
   อำเภอแม่ใจ 

    จึงเสนอ โครงการผลิตส ินค ้าและผลิตภัณฑ์ม ูลค ่าส ูง ตามแนวทางตลาดนำ                                                   
   นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ เพื่อมูลค่าผลผลิตลิ้นจี่ให้ได้คุณภาพ ในพื้นที่           
   ภายใต้การปกครองส่วนท้องถ ิ ่นและการบริหารสินทร ัพย์ เพ ื ่อเสนอต่อสภาเทศบาล                                 
   ตำบลศรีถ้อย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์ ตามโครงการ                       
   ที่ได้นำเรียนมาข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อได้มีการดำเนินโครงการแล้วก็จะเป็นประโยชน์  
   ต่อเกษตรกรชาวสวนลิ ่นจี ่ในเขตพื้นที ่ของตำบลศรีถ้อย และตำบลอื ่นในพื้นที่     
   ของอำเภอแม่ใจโดยรวมด้วย จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที ่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ท่านใดประสงค์ที ่จะสอบถาม                         
ประธานฯ  ขอเรียนเชิญ 

นายสวาท  โปทปัญญา  นำเรียนต่อที่ประชุม ตามที่ผู ้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้เรียนชี ้แจง                      
สมาชิกสภาฯเขต ๒  ในรายละเอียดโครงการฯก็มีความเห็นว่าเป็นโครงการที ่ดีเกษตรกรชาวสวนลิ ้นจี่                   
    จะได้ร ับประโยชน์จากโครงการ โดยเฉพาะชาวสวนลิ ้นจ ี ่ส ่วนใหญ่ในพื ้นที่                           
    ห้วยป่ากล้วย จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลศรีถ้อย ประกอบกับครุภัณฑ์เป็น     

/ห้องเก็บความเย็น
... 
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     ห้องเก็บความเย็นโดยใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ก็ยิ่งทำ
    ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เห็นด้วยหากมีการดำเนินโครงการ 

นายวินัย  โยธาวุธ  นำเรียนสอบถามผู ้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ และประธานกลุ ่มวิสาหกิจ                         
รองประธานสภาฯ  ชุมชนกลุ ่มผลิตลิ ้นจี ่ค ุณภาพห้วยป่ากล้วย ตามที ่ได ้ร ับฟังมาข้างต ้นก ็เห ็นว่า                       
   เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่หากมีการดำเนินการตามโครงการได้จริง           
   ซึ่งก็มีข้อที่จะสอบถาม ดังนี ้
    ๑. ตามเอกสารรายละเอียดโครงการฯที่จะมีการดำเนินการ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น 
   คือ ตำบลเจริญราษฎร์ ไม่ได้อยู ่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย หรือในพื้นที่   
   ของตำบลศรีถ้อย ดังนั้น  
    ๑.๑ หากสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบจะได้หรือไม่ หรือขัด  
   ต่อ กฎหมาย ระเบียบ สอบถามนิติกรเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย 
    ๑.๒ เมื ่อพื ้นที ่หรือสถานที ่ตั ้งของโครงการฯมีความชัดเจนปรากฏตามโครงการฯ                   
   ว่าอยู่ในพื้นที่ของตำบลเจริญราษฎร์แล้ว เกษตรอำเภอแม่ใจ และประธานกลุ่ม  
   วิสาหกิจชุมชนฯ ทำไม่ขออนุญาตหรือขออนุมัติจากเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
   เนื่องจากเป็นเจา้ของพื้นที่อยู่แล้ว 
    ๒. เม ื ่อสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย พ ิจารณาให้ความเห ็นชอบแล้ว เทศบาล                              
   ตำบลศรีถ้อย จะต้องรับเอาครุภัณฑ์ คือห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์                  
   มาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลซึ ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา             
   ด้วยหรือไม่อย่างไร 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม ขอเชิญนายโชคชัย อุทธโยธา นิติกรเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                    
ประธานฯ  ได้ช้ีแจงในรายละเอียด หลักเกณฑ์ ข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ 
นายโชคชัย  อุทธโยธา  ชี้แจงที่ประชุม หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ นิติกร
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหร ือให ้ส ิทธ ิอ ันเก ี ่ยวก ับพ ัสด ุหร ือมอบให ้ เป็น                     
   ผู้ดูแลพัสดุ มีรายละเอียดตามเอกสาร สรุป ดังนี ้
     ๑.กรณ ีท ี ่ม ีผ ู ้ อ ุท ิศพ ัสด ุ ให ้ เป ็นกรรมส ิทธ ิ ์ขององค ์กรปกครอง                              
   ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ 
    การพิจารณาการรับเอาพัสดุหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร            
   ปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือให้สิทธิอ ันเกี ่ยวกับพ ัสด ุหร ือมอบให ้ เป ็นผ ู ้ด ูแลพ ัสดุ                          
   ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                     
   พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด  ๙  การบริหารพัสดุ 
    กรณีที ่มีผู ้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือให้สิทธิ                     
   อันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุนั ้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไข                 
   หรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั ้นๆ                    
   ได ้ต ่อเม ื ่อได ้ร ับความเห ็นชอบจากสภาท ้องถ ิ ่นน ั ้นก ่อน และต ้องปฏิบ ัติ                          
   ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
 

      /ตัวอย่าง... 
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ตัวอย่างการพจิารณาการรับมอบพัสดุหรือทรัพย์สิน 
ประเภททรัพย์สิน เงื่อนไข/ภาระติดพัน ผู้มีอำนาจหน้าที่รับมอบ การปฏิบัติตาม

กฎหมาย/ระเบียบ 
อสังหาริมทรัพย์ 
ได้แก่ ที่ดิน  ทรัพย์
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น 
อาคาร 

ข้อพิจารณา 
-ติดจำนอง 
-ภาระติดพันอย่างอื่น 
เช่น มีการจดทะเบียน
สิทธิเก็บกิน 
-มีสัญญาเช่าคา้งอยู่
หรือไม ่
-ทรัพย์สินมสีภาพเก่า
เมื่อรับมาไม่คุ้มค่าหรือไร้
ประโยชน์ ฯลฯ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
กรณีเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลฯ นายก ทต. 
อบต.นายก อบต. 

มีการโอนตามกฎหมาย/
การเปลี่ยนแปลงทาง
เอกสาร เช่น กฎหมาย
ที่ดิน กฎหมายควบคุม
อาคาร ประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ฯลฯ 

สังหาริมทรัพย ์
ทรัพย์เคลื่นที่ได้ เช่น 
รถยนต์ เครื่องจักร 
ครุภัณฑ์ต่างๆ 

-ค่าน้ำมัน 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าบำรุงรักษา 
-ค่าซ่อมแซม  
-ไม่เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่/สถานที่/ไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้กับ
ประเภทงาน/กระทบกับ
งบประมาณของ อปท. 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
กรณีเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลฯ นายก ทต. 
อบต.นายก อบต. 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
น้ันๆ 
-หนังสือแสดงเจตนา
อุทิศให้หน่วยงาน ฯลฯ 

 
   เมื ่อได้รับมอบทรัพย์สินหรือพัสดุ จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด  ๙  การบริหารพัสดุ              
  ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
   -การลงทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพัสด ุ
   -การยืม 
   -การตรวจสอบ การบำรุงรักษา 
   -การจำหน่ายพัสดุ 
   ๒. การพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบ จากสภาท ้องถ ิ ่นกรณีท ี ่ม ีการอน ุญาต                        
  การอนุมัติหรือการทำการนอกเขตพื ้นที ่เทศบาลและทำการร่วมกับผู ้อื ่น ซึ ่งมีบัญญัติ                    
  ไว ้ตามพระราชบัญญัต ิ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถ ึง (ฉบับที ่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒                                    
   บ ท ท ี ่  ๓  ท ว ิ  ก า ร ท ำ การนอกเขตเทศบาลและทำการร ่ วมก ั บผ ู ้ อื่ น                                                           
   มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ 
   (๑) การนั้นเป็นการจำเป็นต้องทำ และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนิน  
  ตามอำนาจหน้าที่อยู่ในเขตของตน 

/(๒) ได้รับความยินยอม... 
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   (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
  หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 
   (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๗ ทวิ เป็นเรื่องการทำการนอกเขตเทศบาลซึ่งตามปกติ 
  จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลนั ้นๆด้วย ซึ ่งตามโครงการดังกล่าวข้างต้น                  
  จะปรับใช้กับ (๒) ดังนั ้น หากสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะต้องได้รับ                 
  ความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ด้วย เนื่องจากพื้นที่ที ่จะใช้เป็นสถานที่   
  ติดตั้งห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพื้นที่ของเทศบาล ตำบลศรีถ้อย  
    ยกเว้น ในบางกรณีที่มีการดำเนินการนอกเขตไม่ต้องดำเนินการตาม  
  มาตรา ๕๗ ทวิ (๑) – (๓) เช่น การจัดซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหากกรณีมีความ  จำเป็นจะต้อง                 
  เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เทศบาลของตน แต่ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินเข้า 
  ไปดำเนินการและต้องไม่ม ีส ิ ่งปลูกสร้างที ่ เป ็นการก่อสร้างถาวร และเมื ่อดำเนินการแล้วเสร็จ                           
  จะต้องทำการรื้อถอนซุ้มเหล่านั้นออกไป 
    ส่วนตาม (๓) ในบางกรณีเช ่นเป็นโครงการที ่ใช ้งบประมาณสูงและ                 
  ส่งผลกระทบต่อประชาชน จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วย  
   จึงไม่ทราบว่าเกษตรอำเภอแม่ใจ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯเคยประสาน 
  หร ือได ้ประสานให ้ เทศบาลตำบลเจร ิญราษฎร ์ร ับทราบหร ือไม ่อย ่ างไร และตามหน ั งสือ                                   
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ที่เสนอมายังเทศบาลตำบลศรีถ้อย ก็ไม่ปรากกฎว่ามีหนังสือ                 
  ให้ความยินยอมมาด้วยแต่อย่างใด 
นางสาวนริสรา กาวิวงศ์ และนางสาวภนิดา ปรีดาสุริยะชัย  ช ี ้แจงที ่ประชุม เนื ่องด้วยโครงการที ่ได ้รับ     
ผู้แทน สนง.เกตรอำเภอแม่ใจ การจัดสรรงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน 
   และเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย จะต ้องย ินยอมในการร ับโอนทร ัพย ์ส ินก ่อน                                 
   และทำข้อตกลงทั ้งน ี ้ เพ ื ่อจะต้องนำไปแนบเสนอขอรับจ ัดสรรงบประมาณ                       
   ซึ่งหลังจากมีการรับโอนแล้วกลุ่มวิสาหกิจฯจะนำทรัพย์ดังกล่าวไปบริหารจัดการ   
   เองทั ้งหมดซึ ่งเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ไม่ม ีภาระค่าใช ้จ ่ายในการดูแลร ักษา                         
   แต่อย่างใด ซึ ่งกลุ ่มจะต้องร ีบดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที ่กำหนดไว้                                   
   มิฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้ก็จะตกไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุมมีความเข้าใจตามที ่ผู ้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ                   
นายกเทศมนตรีฯ  แม่ใจ ได้ช ี ้แจงมาข้างต้น ซ ึ ่งก ็เห ็นว่าเกษตรกรชาวสวนจะได้ร ับประโยชน์                       
   จากโครงการนี้เช่นกัน สรุป ก็คือหลังจากที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับโอนมอบ 
   ครุภัณฑ์มาแล้ว ก็จะเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง        
   ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กล่าวคือ                      
   เมื่อรับมาแล้วก็ให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯมาทำสัญญาขอใช้ทรัพย์สินดังกล่าวนี้       
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเจ้าภาพในการรับมอบการโอนเท่านั้น 
นายพีรพล  พิมพ์เวิน   ชี ้แจงที ่ประชุมว่า เนื ่องจากทางเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ไม่ได้รับประโยชน์                   
สมาชิกกลุมวิสาหกิจฯ จากโครงการ และยังไม่ได้มีการประสานแจ้งไปย ังเทศบาลตำบลเจร ิญราษฎร์                           
   แต่อย่างใด เนื ่องจากการดำเนินโครงการที ่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ      

/จะต้องได้รับ... 
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   จะต ้องได ้ร ับความเห ็นชอบจากสภาเทศบาลในการร ับโอนคร ุภ ัณฑ์ก ่อน                             
   จึงจะได้ร ับการอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ จึงขอเสนอต่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                
   จะขอย้ายสถานที ่ต ั ้ งห ้องเก ็บความเย ็นและชุดโซล ่าเซลล ์มาในเขตพื ้นที่                           
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยจะใช้พื้นที่ของนายวิชัย  เครือใจ จะได้หรือไม่ 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯที ่ เข ้าประชุม มีความเห็นว่า สำหรับที ่ เอกชนหากอยู่                      
   ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบได้                                
   แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากนายวิชัย เครือใจ ด้วย 
นายศุภกร  อะคะโล  แจ้งที ่ประชุม กรณีที ่ใช้สถานที ่ใหม่ของนายวิชัย  เครือใจ หากจะต้องทำการ                           
ผอ.กองช่าง  ก็ต ้องขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างอาคารด้วย ตาม พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร                                  
   พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย เนื่องจากสถานที่ตั้งจะต้องมีการก่อสร้างอาคารด้วย 
นางสาวนริสรา กาวิวงศ์   ชีแจ้งที ่ประชุมว่าสถานที่วางห้องเย็นและชุดโซลาเซลล์จะไม่มีอาคาร                                   
ผู้แทน สนง.เกษตรแม่ใจ จึงไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ลักษณะครุภัณฑ์ห้องเย็นจะเป็น           
   ตู้แบบตู ้คอนเท็นเนอร์ สามารถวางกับพื ้นดินได้เลย ซึ ่งได้มีการดำเนินการที ่ตำบลแม่สุก                       
   อำเภอแม่ใจ แล้ว 
นายยงยุทธ  ดาวตาก  ชี ้แจงที ่ประชุมว ่า เน ื ่องจากการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น                      
ผู ้แทน เกษตรจังหวัดพะเยา  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบโอนครุภัณฑ์แล้วเสร็จก่อน                                   
   สำนักงานเกษตรและกลุ ่มว ิสาหกิจฯจึงจะขอร ับการจัดสรรงบประมาณใน                       
   การดำเนินโครงการได้ ดังนั้น สำหรับการเสนอโครงการเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาล 
   ตำบลศรีถ้อย จึงมีความจำเป็นที ่จะให้สภาเทศบาลฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน                                
   ส่วนใหญ่ท ี ่อ ื ่นก ็จะม ีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและร ับโอนคร ุภ ัณฑ์เพ ื ่อจะได้                              
   ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายในกำหนดได ้
ที่ประชุม   สมาช ิกสภาฯท ี ่ เข ้าประช ุมหลายท ่าน  ได ้ช ี ้แจงว ่าเห ็นประโยชน์                            
   ที่จะได้รับจากโครงการฯแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ 
   ในการประชุมครั ้งนี ้ได้ จึงเสนอให้เกษตรอำเภอแม่ใจ และประธานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฯ                          
   ได้ประสาน นายวิชัย  เครือใจ ให้ความยินยอมและทำหนังสือส่งมอบที่ดินให้ดำเนิน    
   โครงการ แล้วให้นำหนังส ือดังกล่าว มาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                        
   อีกครั ้ง และให้นำหนังสือให้ความยินยอมพร้อมกับโครงการฯมาเสนอต่อสภาฯ   
   ภายในสมัยประชุมวิสามัญ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งถ้าหากดำเนินการไม่ทัน    
   ภายในสมัยประชุมว ิสาม ัญ น ี ้  จะต ้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                         
   ได้ภายในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ 
ผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  ร ับทราบ ตามที ่ท ี ่ประช ุมได ้ เสนอให ้ดำเน ินการ                   
   โดยรับว่าจะดำเนินการแก้ไขหนังสือที่ส่งให้เทศบาลตำบลศรีถ้อยใหม่ และหนังสือ                
   ขอความยินยอมจากนายวิชัย  เครือใจ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามญัตติพิจารณา                   
ประธานฯ  ขอความเห็นชอบการรับโอนมอบครุภัณฑ์ห้องทำความเย็นพร้อมชุดโซล่าเซลล์    
   อีกหรือไม่ ซึ ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามอีก ถือว่าที ่ประชุมรับทราบโดย                          
   ไม่มีการลงมติให้ความเห็นชอบเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย   

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  ร ับทราบ โดยไม่ม ีการลงมติให ้ความเห ็นชอบเนื ่องจากไม่เป ็นไปตามหลักเกณฑ์                               
   ตามกฎหมาย 
   ๓.๒ ญัตติพิจารณาอนุมัต ิ
    ๓.๒.๑ ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อดำเนินโครงการประจำปี    
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๑๗ โครงการ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเชิญดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย   
ประธานฯ  ได้ช้ีแจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ด.ต. เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงในรายละเอียดญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ   
นายกเทศมนตรีฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื ้นท ี ่ของเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                       
   จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้ (ตามตาราง) 

ลำดับที่ รายการ/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวตาด หมู่ที่ ๗ –บ้านป่าสัก              

หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร 

๓๓๑,๐๐๐  

๒ โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง 
๙.๐๐ เมตร  ยาว ๑๘.๐๐ เมตร 

๓๕๙,๐๐๐  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นแก หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑  กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ต่อถนนเดิม ๘.๘๐ 
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙.๘๐ ตารางเมตร 

๓๔,๐๐๐  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานแม่ลาว (ซอย ๒๑) 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร 

๑๐๖,๐๐๐  

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งป่าข่า – สันฝาง หมู่ท่ี ๖ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๙๙,๐๐๐  

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่  ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร 

๔๒๙,๐๐๐  

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร 

๑๗๘,๐๐๐  

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสัก หมู่ท่ี  ๕ – บ้านทุ่งป่า
ข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 
๑๐ บ่อ 

๔๙๘,๐๐๐  

๙ โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๙ – บ้าน
ทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร 

๔๘๘,๐๐๐  

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถมดินคันทางและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
สายทุ่งยาว บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ ถมดินคันทางกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศ์ก
เมตร 

 

๔๒,๐๐๐  

/๑๑ โครงการ... 
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๑๑ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายฮ่องแล้ง บ้าน
ป่าสัก หมู่ที ่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๖๒,๐๐๐  

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านท่าต้นหาด      
หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๑๗๓,๐๐๐  

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางสันฝาง – 
หลังเวียง บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๗๔,๐๐๐  

๑๔ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๙ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร 

๓๒,๐๐๐  

๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก บ้านขัวตาด หมู่ที่ ๗ ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๙ 
ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ 

๑๗๑,๐๐๐  

๑๖ โครงการขุดลอกสระโล๊ะป่าตอง บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร พื้นที่รวม ๙๙๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖ ลูกบาศ์ก
เมตร 

๗๖,๐๐๐  

๑๗ โครงการขุดลอกห้วยแม่ใจ บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ท่ี ๖ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๓  ลูกบาศ์กเมตร 

๑๖๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๓,๗๑๒,๐๐๐  
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณาอนุมัต ิ
ประธานฯ  จ่ายขาดเงินสะสมของนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม ่
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการที่ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรีฯ  เป็นโครงการที่ม ีบรรจุไว ้ในแผนพัฒนาทั้ งหมด และเป็นโครงการที ่ได้ต ั ้งไว ้ใน                     
   เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายท ั ้งส ิ ้น สาเหตุท ี ่ย ังไม ่ได ้ม ีการดำเนินการ                         
   ตามโครงการเนื่องมาจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาไม่ครบหรือเข้ามา  
   ไม่เต็ม บางโครงการก็ได้มีการดำเนินการไม่สิ ้นสุดซึ ่งยังคงค้างอยู่ ในการเสนอ                
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จะได้ดำเนินการได้ทั้งหมดตามที่ได้เสนอญัตติต่อสภา      
   เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ส่วนโครงการใดจะได้ดำเนินการก่อนนั ้นก็ขออนุญาตเสนอ                   
   ต ่อสภาเทศบาลฯเพ ื ่ อพ ิจารณาจะเห ็นชอบด ้วยหร ือไม ่ว ่ า จะขอเร ิ ่ มต ้นดำเนิน                                     
   โครงการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับน ้ำก ่อน เช ่น การข ุดลอก วางท ่อระบายน ้ำซ ึ ่ งจะต ้องรีบ                            
   ดำเนินการก่อนที่ฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากจะมาถึง ส่วนโครงการอื่นๆก็จะดำเนินการ  
   ต่อเนื่องตามลำดับไปจนกว่าจะครบ 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯที ่ เข ้าประชุมเห ็นชอบตามที ่นายกเทศมนตรีได ้ เสนอ                    
   ควรเริ่มโครงการที่ต้องดำเนินการกับทางน้ำก่อน 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุมต่อ รายละเอียดโครงการต่างๆตามที ่ได ้เร ียนเสนอ                      
นายกเทศมนตรีฯ  ที่ประชุม กองช่างเทศบาลได้นำเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของ                
   แต่ละโครงการ พร้อมบัญชีราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                  
   ให้ท่านสมาชิกสภาฯแล้ว ตามเอกสารของให้ท่านได้ตรวจสอบตามเอกสาร 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณา                  
ประธานฯ  ขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมเพื ่อดำเน ินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                  

/จำนวน  ๑๗ โครงการ... 

โ 
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   จำนวน  ๑๗ โครงการหรือไม่  ซึ ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปราย  จึงได้ตรวจสอบ                          
   องค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู ่ในที ่ประชุมจ ำนวน ๑๒ คน ถือว่า                       
   ครบองค์ประชุม จึงขอมติที ่ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อดำเนินโครงการ                                                        
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๗ โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรีฯ  
   เสนอ หรือไม่ 
    ท ี ่ ประช ุมม ีมต ิอน ุม ั ต ิ อน ุม ั ต ิ จ ่ ายขาดเง ินสะสมเพ ื ่ อดำเน ินโครงการ                                                  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๗ โครงการ รวมงบประมาณ                        
   ที ่อนุมัติจำนวนทั ้งสิ ้น ๓,๗๖๖,๕๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื ่นหกพัน                       
   ห้าร้อยบาท) ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง     
   ถือว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ                          
   พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๗ โครงการ รวมงบประมาณที่อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น  ๓,๗๖๖,๕๐๐ บาท                               
   (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๗ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   
    ๓.๒.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗          
   ครั้งที่  ๑๒ (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานฯ  และพิจารณาต่อไป 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุม ด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ทำการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล         
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลศรีถ้อย เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีว ัสดุ –อุปกรณ์ประจำห้องประชุมยัง                     
   ไม่ครบถ้วน ประกอบกับห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีหน่วยงานอื่นได้มา  
   ขอใช้เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นจะต้องซื้อวัสดุ –อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้  
   เพื ่อให้ม ีความสะดวกสบายในการประชุม และเป็นการอำนวยความสะดวก                     
   ให ้แก ่หน่วยงานหรือผ ู ้มาขอร ับบร ิการ ตลอดถึงเทศบาลตำบลศรีถ ้อยเอง                              
   ก ็จะได ้ ร ับประโยชน ์จากการจ ัดหาว ัสดุ -อ ุปกรณ ์น ี ้ด ้ วย ในรายละเอ ียดขอเชิญ                                             
   เจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลได้นำเรียนชี้แจงต่อไป 

นายประทีป  ภาชนนท์  ช ี ้ แจงท ี ่ ประช ุม ด ้ วยสำน ักปล ัดเทศบาลม ีความจำเป ็นจะต ้องจ ั ดซื้ อ                                  
หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคม ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะสำหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาลตำบล
   ศรีถ้อย ตามข้อเท็จจริงที ่ปรากฏอยู่ห้องประชุมยังไม่มีผ้าม่านรอบห้องประชุม               
   จึงทำให้ภายในห้องได้ร ับแสงจากภายนอกอาคารมากเกินไปจึงทำให้อากาศ                    
   หรืออุณภูม ิภายในห้องร ้อนไปด้วย ซ ึ ่งบางครั ้งทำให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมการประชุม                          
   ไม่มีสมาธิในการรับฟังการประชุม นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผ้าปูโต๊ะ   
   ห้องประชุมก็ยังมีไม่ครบ เนื ่องไม่มีงบประมาณที่ตั ้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ด ังน ั ้น สำนักปลัดเทศบาลจึงม ีความต้อง                          
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
    โดยโอนจากแผนงานบร ิ หารงานท ั ่ วไป งานวางแผนสถ ิ ต ิ และว ิ ชาการ                                                   
     (ของสำนักปลัดเทศบาล) งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ     
    หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๒๙,๒๐๐  บาท คงเหลือ  งบประมาณก่อนโอน 
    จำนวน ๑๒๓,๓๒๐ บาท  ขออนุมัติโอนไปเป็นรายการตั้งใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์   

/สำนักงาน... 
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    สำนักงาน ประเภท ผ้าม่านและผ้าปูโต ๊ะพร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์                          
    จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๗๓,๓๒๐ บาท 
    กฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ข ้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                                  
   ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น   
   อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณา                      
ประธานฯ  ขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั ้งท ี ่  ๑๒                                                                    
   ของสำนักปลัดเทศบาล หรือไม่ ซึ ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปราย จึงได้ตรวจสอบ                       
   องค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบ   
   องค์ประชุม จึงขอมติที ่ประชุมว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                                
   พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั ้งที่  ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล ตามที ่นายกเทศมนตรี                      
   เสนอ หรือไม ่
    ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                       
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง                      
   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงิน    
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล                                     
   รายการครุภัณฑ์สำนักงานผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)                         
   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม  ท ี ่ประช ุมม ีมต ิอน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ                             
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล  

    ๓.๒.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั้งที่  ๑๒ (กองการศึกษา) 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ    
ประธานฯ  และพิจารณาต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุม ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
นายกเทศมนตรีฯ  ได้ร ับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ๑ ตำแหน่ง สังกัดกองการศึกษา ตามกรอบอัตรากำลัง                                 
   ที่ยังว่างอยู่ นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื ่นที ่ยังว่างอยู ่ขณะนี้ เมื ่อรับโอนมาแล้วก็มี          
   ความจำเป็นที ่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการทำงาน                    
   ให ้ก ับตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที ่ได ้โอนย้ายมาใหม่ด ้วย  นอกจากนี้                              
   ยังมีความจำเป็นที ่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย         
   ตามที ่ท่าน สมาชิกสภาฯได้ร ับทราบและได้เคยเสนอให้เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                         
   ได้จัดหาครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องกับอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯด้วยสภาพอากาศที่ร้อน                                                
   โดยเฉพาะปีนี้ซึ ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก                   
   เป็นอย่างมาก ในรายละเอียดขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ช้ีแจงที่ประชุม ต่อไป 
นางวารุณี  ภาชนนท์   ชี้แจงที่ประชุม ด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความจำเป็น   
ผอ.กองการศึกษา ที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท  
   เครื ่องพิมพ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์ เครื ่องปรับอากาศ                     

/เพื่อใช้ใน... 
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   เพื ่อใช้ในภารกิจงานกองการศึกษา พนักงานเทศบาลโอนย้าย และใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ 
    ๑. ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เครื ่องพิมพ์ (ปริ ้นท์เตอร์)                          
   เดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก  
   พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน ๑เครื่อง 
    และเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได้ร ับหนังส ือ สำนักงาน ก.ท.จ. พะเยา                       
   ที่ พย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๒๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติ คณะกรรมการพนักงาน   
   องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลจ ังหว ัดพะเยา คร ั ้ งท ี ่  ๕/๒๕๖๗  ลงว ันท ี ่  ๒๒ เมษายน                                 
   ๒๕๖๗ บัญชีให้ความเห็นชอบ โอน/รับโอน นางสาวโชติกา  มาลูน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    
   ปฏิบัติการ   ให้มาปฏิบัติหน้าที ่ที ่เทศบาลตำบลศรีถ้อยในวันที ่ ๑ พฤษภาคม                
   ๒๕๖๗  สังกัดกองการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาหรือจัดซื้อครุภัณฑ์  
   สำนักงาน เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงานเทศบาลที ่โอน                    
   ย้ายมาใหม่  จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ    
   สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื ่องพิมพ์                           
   รวมทั ้งสิ ้นจำนวน ๓ รายการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ                           
   พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นรายการตั ้งใหม่ เพื ่อดำเนินการจัดซื ้อคร ุภ ัณฑ์สำนักงาน                        
   และคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ :ค ุณล ักษณะตามมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน                            
   และมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม                             
   ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี้ 
    ๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 
    (๑) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้าง ๗๘.๐๐ เซนติเมตร. ยาว ๑๕๔.๐๐ เซนติเมตร                           
   สูง ๗๕.๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๕๐๐ บาท 
    (๒) เก ้าอ ี ้ทำงานแบบม ีล ้อหม ุน ปร ับระด ับความส ูงต ่ำ จำนวน ๑ ตัว                                  
   ราคา ๓,๘๐๐ บาท 
    ๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 
    (๑) เคร ื ่องพ ิมพ ์ชน ิดฉ ีดหม ึกพร ้อมต ิดต ั ้ งถ ังหม ึกพ ิมพ ์ (Ink Tank Printer )                          
   จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    -เป ็นเคร ื ่องพ ิมพ์แบบฉ ีดหม ึกพร ้อมติดต ั ้ งถ ังหม ึกพ ิมพ์ (Ink Tank Printer )                           
   จากโรงงานผู้ผลิต 
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ pdi 
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า ๑๙    
   หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ต่อนาที 
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า 
   ต่อนาท ี(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
    -มีช่องเชื ่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อย 
   กว่า ๑ ช่อง 
    -มีถาดใส่กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น  
    -สามารถใช ้ ได ้ก ับ A 4,  Letter,  Legal และสามารถกำหนดขนาด                    
   ของกระดาษเองได ้

/รวมราคา... 
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   รวมราคารายการครุภัณฑ์ ขออนุมัติโอนงบประมาณ ๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน                    
   (๑) + (๒) = ๘,๕๐๐ +๓,๘๐๐ = ๑๒,๓๐๐ บาท  
    รายการครุภัณฑ์ ขออนุมัติโอนงบประมาณ ๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   จำนวน ๑ รายการ (๑) = ๔,๑๐๐ บาท 
    โดยม ีรายละเอ ียดโอนงบประมาณรายจ ่าย  ประจำป ีงบประมาณ                   
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ดังนี้ 
    แผนงานการศ ึกษา  โอนลดจากงบดำเน ินงาน หมวดค ่าว ัสด ุ  ประเภทว ัสดุ                                   
   งานบ้านงานครัว ตั ้งไว้ ๔๙๘,๗๔๗ บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนจำนวน                 
   ๒๖๔,๔๘๑  บาท โอนลดจำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน   
   จำนวน ๒๔๘,๐๘๑ บาท โอนไปเป็นรายการตั้งใหม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ  ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        
   ของนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                      
   ๒ รายการ จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท (หน ึ ่ งหม ื ่นสองพ ันส ามร ้อยบาทถ ้วน)                       
   และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์                                   
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท                                       
   (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณา                      
ประธานฯ   ขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอน                       
   ครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษา หรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปราย                                    
   จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๒ คน ถือว่า                   
   ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษา ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ หรือไม่                                            
    ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                   
   พ.ศ. ๒๕๖๗ คร ั ้ งท ี ่  ๑๒ ของกองการศ ึกษา ด ้วยคะแนนเส ียง ๑๑ เส ียง                           
   ไม ่ เห ็นชอบ ไม ่ม ี   งดออกเส ียง  ๑  เส ียง ถ ือว ่าท ี ่ประช ุมม ีมต ิอน ุม ัต ิ ให ้ โอนเงิน                              
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนคร ั ้ งท ี ่  ๑๒ ข ้อ ๑                   
   รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ของนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒ รายการ จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)  
   และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                            
   ของศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย จำนวน ๑ เคร ื ่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท                                        
   (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ 
   ของกองการศึกษา ข้อ ๑  
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที ่ประชุม ญัตติขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                        
ประธานฯ  พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษายังมีอีกหนึ่งรายการ ขอเชิญผู้อำนวยการ  
   กองการศึกษา ได้ชี้แจงที่ประชุมต่อไป 
นางวารุณี  ภาชนนท์  ชี้แจงที่ประชุม ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาพอากาศทั่วไปร้อนจัดมากกว่าทุกๆปี                                                      
ผอ. กองการศึกษา บางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า ๔๐ องศา ส่งผลให้เด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได้ร ับผลกระทบอย่างหนัก เช ่น มีอาการอ่อนเพลีย                     
   เบื ่ออาหาร เล ือดกำเดาไหล และไม่ม ีสมาธิในการเรียน ปัญหาอากาศร้อน                      
   จัดนับว่าส่งผลต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสภาพแวดล้อมภายใน     

/อาคาร... 
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   อาคารก็มีผลที่ทำให้อากาศภายในร้อนเนื่องโครงสร้างของอาคารมีหลังคาไม่สูง จึงทำให้ความ  
   ร้อนระอุผ่านฝ้าเพดานลงมาพื้นของอาคารทำให้ห้องเรียนของเด็กร้อนตลอดทั้งวัน                     
   และการใช้พัดลมก็ไม่สามารถบรรเทาความร้อนลงไปได้เนื่องจากพัดลมจะพัดเอา      
   ไอความร้อนกระทบกับร่างกายจึงไม่สามารถทำให้เกิดความเย็นได้ ซึ่งสภาพ  ปัญหาดังกล่าวนี้     
   ได้รับทราบถึง ผู ้ปกครองเด็ก และบุคคลทั ่วไปที ่ เคยมารับ-ส่ง เด ็กเล ็ก  ดังนั้น                      
   เพ ื ่อเป ็นการสร ้างบรรยากาศในการเร ียนการสอนของศูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็ก         
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้น่าอยู ่และส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให้มี                   
   ความสะดวก และเด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกัน                                    
   การแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น กองการศึกษาเทศบาล        
   ตำบลศรีถ้อย จึงเห็นความสำคัญกับสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ จึงขออนุมัติจัดซื้อ  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ดังนี ้
    ๒. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
    ๒.๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน  ๔  เครื่องๆละ                                         
   ๒๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเง ิน ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื ่นหกพันบาทถ้วน)                       
   เพื่อใช้ในห้องเรียนจำนวน ๒ ห้อง  
    ๒.๒ เคร ื ่องปร ับอากาศ ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีท ีย ู จำนวน  ๒  ราคาเคร ื ่องๆละ                       
   ๒๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน  ๔๐,๖๐๐ บาท (สี ่หมื ่นหกร้อยบาทถ้วน)                                
   เพื่อใช้ในห้องเรียนจำนวน ๑ ห้อง 
    รวมราคาเคร ื ่องปร ับอากาศ จำนวน  ๖  เคร ื ่อง ใช ้ ในห ้องเร ียน                     
   จำนวน ๓ ห้อง  ๒.๑ + ๒.๒ = ๑๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ ่งแสนสองหมื่นหกพันหก    
   ร้อยบาทถ้วน) 
    จ ึงเสนอขออน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ                       
   พ.ศ. ๒๕๖๗ จากแผนงานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             
   งบประมาณตั ้งไว้จำนวน  ๑,๗๗๙,๐๐๐  บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน     
   จำนวน ๑,๑๑๓,๐๔๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๒๖,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  
   หลังโอนจำนวน ๙๘๖,๔๔๐ บาท  
    จ ึงขออนุม ัต ิ โอนงบประมาณ จำนวน ๑๒๖,๖๐๐ บาท ไปต ั ้ งจ ่าย                   
   เป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศติดผนัง   
   เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๖ เครื่อง รวมเป็นเงิน 
   จำนวนทั ้งส ิ ้น ๑๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ ่งแสนสองหมื ่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)                   
   ราคาตามบ ัญช ี ราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์  กองมาตรฐานงบประมาณ ๑                          
   สำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณอนุมัต ิ
    กฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน            
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม                   
   โอนลด ที ่ทำให้ล ักษณะ ปร ิมาณ  ค ุณภาพเปลี ่ยน หร ือโอนไปตั ้งจ ่ายเป็น                    
   รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณา                    
ประธานฯ  ขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอน                        

/ครั้งที่ ๑๒... 
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   ครั ้งที ่ ๑๒ ของกองการศึกษา ข้อ ๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ เพื่อ                   
   ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย หรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์  
   จะอภิปราย จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม  
   จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติโอน  งบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั ้งที ่ ๑๒ ของกองการศึกษา ตามที่                                   
   นายกเทศมนตรีเสนอ หรือไม ่
    ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                    
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑๒ ข้อ ๒ ของกองการศึกษา ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง                  
   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงิน      
   งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนคร ั ้ งท ี ่  ๑๒                            
   เพื ่อดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื ่องปรับอากาศติดผนัง                     
   เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๖ เครื่อง รวมเป็นเงิน     
   จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน 
มติที่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                                         
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษา ข้อ ๒  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

นางราตรี  แปงคำเรือง  แจ้งที่ประชุมสถานการณ์เงินการคลัง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้                                          
ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานรายรับ- รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม  ๒๕๖๗                  
   ตามเอกสารประกอบคำชี้แจงและ 
    รายงาน แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงาน
   การเงิน เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
   ๒๕๖๖ และ 
    แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน                             
   เทศบาลตำบลศรีถ ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ วันที ่ ๑๔ พฤษภาคม                         
   ๒๕๖๗ ซึ ่งเป ็นยอดเง ินคงเหลือที ่จะนำไปใช้ได ้ซ ึ ่งก ็หมายถึงเง ินสะสมที ่จะนำไปใช้                                         
   ในโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท ี ่สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ได ้พ ิจารณา                                                   
   รายละเอียดตามเอกสารแบบรายงาน 
นายสุรพล  รักษ์พันธ ์  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.
กองสาธารณสุขฯ ดังนี ้
    ๑.  แจ ้ งความค ืบหน ้ าการแก ้ ไขป ัญหาข ้อร ้ อง เร ี ยน ร ้ องท ุกข์                              
   ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย กรณีได้รับผลกระทบจากโรงสีข้าว      
   ปล่อยฝ ุ ่นหมอกคว ัน ซ ึ ่ งกองสาธารณสุขได ้ม ีการประสานไปย ังผ ู ้ประกอบการแล้ว                             
   เกี ่ยวกับการก่อสร้างถังดักเก็บฝุ ่นซึ ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื ่อแล้วเสร็จ            
   ผู้ประกอบการรับว่าจะแจ้งให้เทศบาลตำบลศรีถ้อยทราบ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ                
   ก็จะได้ประสานผู ้นำท้องที ่และประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบและอาจจะได้รับผลกระทบ                          
   เข ้าไปเย ี ่ยมชมการทำงานของถังด ักฝ ุ ่น นอกจากนี ้ เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                           
   จะประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมชมด้วย 
    ๒. กองสาธารณสุขฯได้ทำการสำรวจประชากรสัตว์เล ี ้ยง หมา แมว                   
   เพื ่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อไป  และการป้องกันโรคไข้เลือดออก                       

/ในห้วงที่จะ... 



-19- 
 

   ในห้วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีพาหนนำโรค   
   คือ ย ุงลาย ส ิ ้นเด ือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขฯจะทำการแจกทรายอะเบด                            
   ในชุมชนต่อไป 
    ๓. การแสดงดนตรีในทุกวันเสาร ์ ณ ตลาดนัดคลองถม หมู ่ท ี ่  ๗ บ้านขัวตาด                                
   ตำบลศรีถ้อย ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมสนุกได ้
    ๔. กำหนดกิจกรรมวันสิ ่งแวดล้อมโลก ในวันที ่ ๕ มิถ ุนายน ๒๕๖๗                             
   ก็จะมีกิจกรรมต่างๆในวันดังกล่าว ซึ ่งยังไม่ชัดเจน หากมีความคืบหน้าอย่างไร             
   กองสาธารณสุขฯจะแจ้งให้ท่าน ทราบอีกครั ้งกรณีที ่มีก ิจกรรมเกี ่ยวข้องกับ เทศบาล                                    
   ตำบลศรีถ ้อย  ในส่วนของกองสาธารณสุขฯได้กำหนดกิจกรรมไว ้แล ้ว คือ                       
   การนำขยะไปแสดงซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
นายสวาท  โปทปัญญา   แจ้งที่ประชุมเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี ้
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ๑. ถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าไปยังสุสานบ้านทุ่งป่าข่า มีรอยแตกร้าวเป็นรอยยาว        
   อยู ่หลายจุด ซึ ่งประชาชนเกรงว่าหากเข้าช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากถนนอาจ                   
   จะทรุดตัว หรือขาด จึงต้องการให้เทศบาลฯได้ทำการสำรวจ 
    ๒. เมรุ หรือเมนเผาศพ สุสานทุ่งป่าข่า ตระแกรงทรุดสภาพตามภาพถ่าย 
   อยากให้ทำการสำรวจเพื่อซ่อมแซมต่อไป 

นายศุภกร อะคะโล  ชี ้แจงที ่ประชุมตามที่ท่าน สมาชิกสภาฯได้แจ้งที ่ประชุมกรณีที ่ท่าน พบปัญหา                 
ผอ.กองช่าง  หรืออยากให้ทำการซ่อมแซมต่างๆที่ท่านได้รับแจ้งหรือตรวจพบเอง  ก็อยากให้            
   ทำเป็นหนังสือหรือเสนอเป็นโครงการฯให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ด้วย ทั ้งนี้                  
   เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น เป็นโครงการที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้    
   ดำเนินการ หรือมีบรรจุอยู ่ในแผนหรือไม่ และหากเป็นโครงการที ่เสนอมาใหม่                     
   ก็จะได้เสนอบรรจุเข้าในแผนเพื่อจะได้พิจารณาตั้งงบประมาณ ต่อไป 
    -แจ้งความคืบหน้าการได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน            
   เทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได ้เสนอโครงการเพื ่อขอร ับงบประมาณซึ ่งได ้ เสนอ                        
   จำนวน  ๖ โครงการ ได้ร ับการอนุม ัต ิ จำนวน  ๓  โครงการ ซึ ่งก ็จะได้ดำเนินโครงการ                                   
   ในพื้นที่ต่อไป เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๔๒๐ เมตร 
   และ ถนนสายการเกษตร สันฝาง-หลังเวียง 
นางวารุณี  ภาชนนท์   แจ้งที่ประชุม ภารกิจกองการศึกษา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย  ผอ.
กองการศึกษา ได ้ทำการร ับสม ัครเด ็กเล ็กเข ้าเร ียนประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๗ เม ื ่อ เด ือน เมษายน  ท ี ่ผ ่านมา                          
   จึงขอแจ้งยอดจำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์ฯ ดังนี ้
    ๑. เด็กนักเรียน อายุ ๒ ปี จำจวน  ๑๕ คน 
    ๒. เด็กนักเรียน อายุ ๓ ปี จำนวน  ๒๑ คน 
   รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน 
นายวินัย  โยธาวุธ  ขอบคุณผู ้บร ิหารเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ที ่ ได ้ให ้ความสำคัญการใช้จ ่ายเงิน                         
รองประธานฯ  งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนา 
   เด็กเล็กตำบลศรีถ้อย 

-เรื่องความเดือดร้อน.... 
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   -เร ื ่องความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู ่ค ือเส ้นทางสัญจรเล ียบคลองชลประทาน                              
   หรือถนนเลียบคลองชลประทานผิวจราจรร่อนและเป็นหลุมบ่อ ก็ขอเสนอ                       
   ต่อผูบ้ริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ  แจ้งที่ประชุม เรื ่อง แนวทางในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
นายกเทศมนตรีฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี ผู้ใด 
ประธานฯ เสนอเร ื ่องอื ่นๆในที ่ประชุมอีก ถ ือว ่าที่ ประชุมร ับทราบ และขอขอบคุณผู ้ เข ้าร ่วมการประชุม                               
  และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๗ น. 

 

 
    (ลงชื่อ)........................................... ผู้จดบันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
 
   คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุม
ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๗  วันศุกร์ ที ่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                               
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการ ฯ 
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง   วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
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  สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย สม ัยประช ุมวิสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                           
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายสมพงษ์ รตันประยูร) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
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บันทึกรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถอ้ย 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมยัที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๒ นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑ 
๓ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๔ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๕ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๖ นายสมนัด  มลูยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๗ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปญัญา ๒ 
๘ นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์ ต๊ะมาธง  
๓ นายสมมิตร  โก๋จะกั๋ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย สมมิตร  โก๋จะกั๋ง  
๔ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๕ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา  ไชยเลิศ  
๖ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๗ นายสุรพล  รักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักษ์พนัธ ์  
๘ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
๙ นางสาววราภร  ราชคม นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วราภร  ราชคม  
๑๐ นางสาวนริสรา กาวิวงศ์ นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นริสรา  กาวิวงศ ์  
๑๑ นายยอดชัย  มะโนใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยอดชัย  มะโนใจ  
๑๒ นายพีรพล  พิมพ์เวิน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พีรพล  พิมพ์เวิน  
๑๓ นายวิชัย  เครือใจ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิชัย  เครือใจ  

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๔ น. 

/เมื่อถึงเวลา... 
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  เมื ่อถึงเวลานัดประชุม นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                         
ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในห้องประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์
ประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในห้องประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ 
   สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. 256๗ วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้แจ้งว่า ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ประธานฯ  ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑ ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                      
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน
   การประชุมฯได้ตรวจสอบแล้วไปพร้อมหนังสือสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื ่อง                       
   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯ
   ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่                    
   ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้มีการแก้ไข  และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอมติ                   
   ที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                     
   สมัยที่ ๑ (ครั ้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื ่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗                        
   หรือไม ่ ด้วยการยกมือ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง                    
   ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) ประจำปี พ.ศ.25๖๗                                          
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.256๗ 

มตทิี่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                   
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ 
   ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่ค้างการพิจารณา 

   ๓.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

   -การพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้า  
   และผล ิตภ ัณฑ์การเกษตรม ูลค ่าส ูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสร ิมเพ ิ ่มรายได้                                        
   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย 
   ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                    
ประธานฯ  ได้ช้ีแจงในรายละเอียด 

/ด.ต.เทพสงวน... 



-24- 
 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุม สืบเนื ่องมาจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                  
นายกเทศมนตรีฯ  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อวันที ่ ๑๖                                                
   พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีญัตติที่ยังค้างการการพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอน   
   ครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตาม  
   แนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
   อนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วยของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ   
   ได้รับทราบในรายละเอียดที่มาของโครงการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการได้รับการ 
   จัดสรรงบประมาณและการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ประโยชน์ที่ประชาชน 
   จะได้รับจากโครงการ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวสวน 
   ตำบลศรีถ้อย  แต่ก็มีปัญหาที่ไม่สามารถให้ความเห็นชอบในการรับโอนได้เนื่องจาก 
   พื้นที่และสถานที่ตั ้งของโครงการไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                    
   ซึ่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้แจ้งว่าจะหาสถาน 
   ที ่ตั ้งโครงการหรือสถานที ่ตั ้งห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ในเขตพื ้นที่                             
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย และจะเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาให้  
   ความเห็นชอบอีกครั้ง  และการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑  
   (ครั้งที่ ๒) ครั้งนี้ เกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้แจ้งเป็นหนังสือให้
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ทราบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอโครงการฯ                  
   ต ่ อสภา เทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย  พ ิ จ ารณาให ้ ความ เห ็ นชอบอ ี กครั้ ง                                                  
   รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ที่ พย ๐๗๐๙/๓๐๘                   
   ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเชิญหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯได้ช้ีแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายยอดชัย  มะโนใจ  ชี้แจงที่ประชุม ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการพิจารณาการรับ
โอน            ประธานกลุ่มฯ  ครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
   มูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่ม
   วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ 
   สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ซึ่งไม่สามารถให้ความเห็นชอบการ
   รับโอนครุภัณฑ์เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทาง
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เสนอว่าจะหาสถานที่ตั้งของโครงการหรือหาสถานที่ตั้งห้องทำ
   ความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ใหม่ นั้น ซึ่งที่ 
   ประชุมสภาฯ คราวนั ้นจึงได้เสนอให้ทางกลุ ่มหาสถานที ่ต ั ้งใหม่พร้อมเสนอ                         
   ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้ทันภายห้วงในระยะเวลาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ                 
   กำหนด ๑๕ วัน สิ ้นสุดสมัยประชุมวิสามัญ วันที ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น                     
   บัดนี ้ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้ดำเนินการเสาะหาสถานที ่ตั ้งโครงการในพื ้นที่                         
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้แล้ว โดยได้ยื ่นหนังสือต่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย                     
   ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้เรียนชี้แจงมาข้างต้น รายละเอียดตามหนังสือ             
   ประกอบด้วย หนังสือยินยอมให้ทำประโยชน์ในที่ดิน เอกสารสิทธิ ์ที ่ดินของเจ้า                   
   ของที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำบัตรประจำตัวของเจ้าของที่ดิน พร้อมลงลายมอืชื่อ  
   การให้ความยินยอม ให้ใช้ที ่ดินดำเนินการตามโครงการ  ในฐานะประธานกลุ่ม   
   วิสาหกิจชุมชนฯ ขอนำเรียนที ่ประชุมว่าโครงการฯที ่เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                  

/เมื่อได้มีการ... 
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   เมื่อได้มีการดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน    
   ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
นายวิชัย  เครือใจ  ชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ได้ให้ความยินยอมให้    
สมาชิกกลุ่มฯ  ดำเนินโครงการดังกล่าว เดิมที่ดินแปลงนี้อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งผู้ครอบครองที่ดิน  
   เดิมชื่อ นายจันทร์ ภาชนนท์ เกี่ยวข้องเป็นพ่อตา ต่อมาได้มีการปฏิรูปที่ดินได้เปลี่ยนแปลง                    
   เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และนายจันทร์ ภาชนนท์ ได้เสียชีวิตเมื ่อ พ.ศ. ๒๕๕๐                       
   ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นของนางสี  เครือใจ ซึ่งเป็นทายาทของนายจันทร์ ภาชนนท์                    
   เกี่ยวข้องเป็นภรรยาของตน และที่ดินแปลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้              
   ซึ่งตามข้อเท็จจริงตนเองและภรรยาได้ร่วมกันทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้เรื่อยมา                     
   ดังนั้น การให้ความยินยอมลงนามในเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ยินยอมให้ดำเนินโครงการฯ    
   จึงให้นางสี  เครือใจ ภรรยาเป็นผู้ลงนาม 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาญัตติตามที่ประธานกลุ่ม   
ประธานฯ  วิสาหกิจฯได้ช้ีแจง รายละเอียดตามสำเนาเอกสารหนังสือที่ส่งไปให้ท่านแล้ว 
ที่ประชุม  สมาชิกสภาฯที่เข้าประชุมร่วมกันพิจารณา ตามหนังสือหนังสือ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ                     
   ท ี ่  พย ๐๗๐๙/ ๓๐๘  ล ง ว ั นท ี ่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  ป ร ะกอบด ้ ว ย                            
   สถานที่ตั ้งโครงการที่จะดำเนินโครงการฯตั้งห้องเย็นและชุดโซล่าเซลล์ บนที่ ดิน                        
   ซึงอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ตั้งห้องเย็นและชุดโซล่าเซลล์ไม่มีการ  
   ก่อสร้างอาคาร  และเจ้าของที ่ด ินได้มีหนังสือให้ความยินยอมพร้อมลงนาม                          
   และในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการได้มาชี้แจงให้ทราบ   
   ในรายละเอียดแล้ว โดยเห็นว่ามีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา                 
   ให้ความเห็นชอบ ตามที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯและผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้ชี้แจง  
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม จะมีสมาชิกสภาฯ และที่ประชุมท่าน ใดจะเสนอหรือสอบถาม      
ประธานฯ  ขอเรียนเชิญ 
ด.ต.เ ทพสงวน  ปันสุวรรณ สอบถามเลขานุการสภาฯ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ บันทึกความตกลง       
นายกเทศมนตรีฯ  เนื่องจากมีอยู่ฉบับเดียว และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ  
   และมีการดำเนินการตามโครงการฯจะมีข้อตกลงในการดำเนินการหรือการบริหาร    
   จัดการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯอีกหรือไม่ 
นายโชคชัย  อุทธโยธา  สอบถามผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ บันทีกความตกลง เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
นิติกร   มีกี่ฉบับ และบันทึกความตกลง ระบุให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้ลงนาม จะต้องนำ 
   บันทึกฯไปพร้อมกับรายงานการประชุมสภาฯเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติงบประมาณ 
   ดำเนินโครงการหรือไม่  และเมื่อมีการดำเนินโครงการฯเทศบาลฯจะต้องทำความตกลงในการบริหาร 
   จัดการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อีกหรือไม่  รวมทั้งการดำเนินโครงการฯจะส่งผล 
   กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น การล้าง การทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสีย สารเคมี เสียง         
   ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 
   การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ  ช ี ้แจงท ี ่ประช ุมว ่า บ ันท ึกความตกลง จะต ้องดำเน ินการลงนาม                                  
   โดยนายกเทศมนตรีฯเพื่อจะเสนอไปพร้อมกับโครงการฯในการขอรับการอนุมัติ  
   งบประมาณฯและมีรายงานการประชุมสภาฯที่มีมติเห็นชอบ ส่วนบันทึกความตกลง                               
   มี ๒ ฉบับ หากยังขาดอยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จะนำมาเพิ่มให้อีก ๑ ฉบับ           
   ส่วนบันทึกความตกลง ระหว่างเทศบาลตำบลศรีถ้อย กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

/สามารถบันทกึ
... 
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   สามารถบันทึกทำความตกลงได้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาทรัพย์สิน ฯลฯ   ส่วนการดำเนิน   
   โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมเนื ่องจากเป็นห้องเย็นสำหรับรักษา
คุณภาพ      ของผลไม้ 
นายสุรพล  รักษ์พันธ ์  แจ้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฯและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้มีการระมัดระวังในการ         
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กลิ่น เสียง ฯลฯ หากส่งผลกระทบ  
   จะต้องมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่เกี ่ยวข้องกับสุขอนามัย                   
   ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณาขอ 
ประธานฯ  ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
   การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ                                
   จังหวัดพะเยา ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอนุร ักษ์ผลิตลิ ้นจี ่ห ้วยป่ากล้วย                              
   ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ หรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์ที่จะอภิปรายจึงตรวจสอบ 
   องค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๒ คนถือว่าครบองค์
   ประชุมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการ 
   ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาด                    
   นำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
   กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย หรือไม ่

    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้า                       
   และผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ 
   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอนุรักษ์ผลิตลิ ้นจี ่ห้วยป่ากล้วย                                 
   ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี                            
   งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์ โครงการยกระดับ 
   การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริม 
   เพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลติลิ้นจี่ 
   ห้วยป่ากล้วย ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับ                   
   การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรม  
   เสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ 
   ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ แจ้งที่ประชุม ด้วยห้วงนี้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการดำเนินโครงการ ก่อสร้างในพื้นที่  
นายกเทศมนตรีฯ  ของหมู่บ้านต่างๆ  เช่นโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ  
   ประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางสัญจรบ้าง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะกลับมา 

/ใช้งานได้... 
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   ใช้งานได้ตามปกติ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน สมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์แจ้ง 
   สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ด้วย 

นายสุพล  รักษ์พันธ ์  แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้               
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ๑. แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ผลกระทบจากฝุ่นละออง      
   สถานประกอบการโรงสี ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลศรีถ้อย                                        
   ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานราชการที ่ เก ี ่ยวข ้อง ผ ู ้นำท้องที ่  ผ ู ้ ได ้ร ับผลกระทบ                               
   และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินการติดตั้งถังดักฝุ่นของโรงสีแม่ใจ   
   ธนโชติวัฒน์ โดยผู้ประกอบการโรงสี จะให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้                     
   ผู้เข้าตรวจเยี่ยมได้เห็นการทำงานของระบบถังดักฝุ่นละอองว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้                                  
   เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบการโรงสีและเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แก้ไข 
   ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไปจึงเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯหาก
   ท่านไม่มีภารกิจงานในวันดังกล่าวได้เข้าร่วมการตรวจสอบโดยพร้อมกัน 
    ๒. กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ภายในต้นเดือน     
   มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยปีนี้กองสาธารณสุขฯ จะลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านโดยตรง                    
   และจะนำทรายอะเบดไปแจกจ่ายให้ชุมชนเพื ่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ ่งมี                       
   สาเหตุมาจากยุง รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง 
นายสวาท  โปทปัญญา  แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรถนนลาดยาง   
สมาชิกสภาฯเขต ๒ สายบ้านขัวตาม – แม่สุก จุดหมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโจ้ ถนนเป็นหลุม บ่อ เป็นระยะทางยาว                       
   จึงเสนอผ่านเทศบาลตำบลศรีถ้อย อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการ 
   ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกในการใช้เส้นทาง 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงว่าถนนสายดังกล่าว อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร                     
นายกเทศมนตรีฯ  ส่วนจังหวัด ซึ่งในการดำเนินการจะได้ประสานไปยัง ส.อบจ. เพื่อจะได้ดำเนิ นการ   
   แก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนเทศบาลฯไม่สามารถที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการได้                        
   ขอให้ท่าน สมาชิกสภาฯโปรดแจ้งและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
   ทราบด้วย 
    - ขอเชิญท่าน สมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้                    
   และสร้างฝายชะลอน้ำเนื ่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวัน
พฤหัสบดี    ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ลำห้วยหาญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง ตำบล
ศรีถ้อย     อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมดังกล่าว                              
   มี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม                  
   โดยพร้อมกัน 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี ผู้ใด 
ประธานฯ เสนอเร ื ่องอื ่นๆในที ่ประชุมอีก ถ ือว ่าที ่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู ้เข ้าร ่วมการประชุม                               
และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๔ น. 

 
 
          /(ลงชื่อ)... 
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    (ลงชื่อ)........................................... ผู้จดบันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
  คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรถี้อย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๗  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพุธที ่ ๒๙  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว เห็นวา่มีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการฯ 
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
  สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย สม ัยประช ุมสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และ(ครั้งที่ ๒ ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายสมพงษ์ รตันประยูร) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
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